

# เริ่มต้นอนาคตที่สร้างสรรค์ของคุณ ที่ JMC Academy

เพลง

การแต่งเพลง

วิศวกรรมเสียง

การจัดการ  
ธุรกิจบันเทิง

ภาพเคลื่อนไหว  
3 มิติ

การออกแบบเกม

การออกแบบสื่อ  
ดิจิทัล

การผลิตงาน  
ทางโทรทัศน์  
และภาพยนตร์

## เกี่ยวกับ JMC

JMC Academy ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1982 เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับโลกของมืออาชีพที่มีคุณสมบัติในสาขาการออกแบบสร้างสรรค์

ปัจจุบัน JMC Academy เป็นศูนย์การศึกษาเอกชนด้านการออกแบบสร้างสรรค์ชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มีหลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาด้านสาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ การออกแบบเกม การออกแบบสื่อดิจิทัล วิศวกรรมเสียง การผลิตเสียง การผลิตงานดนตรี การแต่งเพลง ภาพยนตร์ และรายการ โทรทัศน์ร่วมสมัย รวมถึงการจัดการด้านธุรกิจบันเทิง

JMC Academy เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคง โดยมีวิทยาเขตในเมืองซิดนีย์ เมลเบิร์น และบรีสเบน นอกจากนี้นักศึกษาจากออสเตรเลียเองแล้ว JMC Academy ยังมีนักศึกษาจากทั่วโลกสมัครเข้ามาเรียนอีกด้วย คอร์สต่างๆ ก็ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ในระดับโลกอยู่เสมอ ด้วยการก้าวสู่ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องของ JMC Academy นักศึกษาจะได้รับความเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นสากลของอุตสาหกรรมด้านการออกแบบสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

## ภาคเรียนการศึกษา

JMC Academy เปิดรับสมัคร 3 ภาคเรียนการศึกษาต่อปี ในวิทยาเขตทั้งสามแห่ง สำหรับวันเปิดรับสมัคร กรุณาดูที่เว็บไซต์ของเรา

## วิทยาเขต

JMC Academy มีวิทยาเขตทั้งในเมืองซิดนีย์ เมลเบิร์น และบรีสเบน นักศึกษาสามารถเลือกย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นได้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่

## หลักสูตรและระยะเวลาการเรียน

คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะได้รับมีในระดับดังต่อไปนี้:

**อนุปริญญา:** ในกรณีที่เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ภายในสองเทอม (8 เดือน)

**ปริญญาตรี:** ในกรณีที่เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลา นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ภายในหกเทอม (2 หรือ 3 ปี)



## สมาชิกเครือข่ายนานาชาติของวิทยาลัยดนตรี เบิร์คลี

**Berklee  
college of  
music**

JMC Academy เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศออสเตรเลียที่เป็นสมาชิกอยู่ในเครือข่ายระดับโลกที่สำคัญของผู้ให้การศึกษา

ด้านดนตรีร่วมสมัยนี้ ความเป็นสมาชิกของเครือข่ายนานาชาติเบิร์คลีเกิดขึ้นจากการร่วมมือกัน อย่างไม่เป็นทางการระหว่างทางสถาบัน JMC Academy และวิทยาลัยดนตรีแห่งเบิร์คลี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงออกถึงความเคารพยกย่องซึ่งทั้งสองสถาบันมีให้แกกันและกัน

## สิทธิ์การขอวีซ่าสำหรับทำงานหลังเรียนจบระดับปริญญา

ผู้ที่ได้รับปริญญาตรีจากทางสถาบัน JMC Academy มีสิทธิ์ยื่นสมัครขอวีซ่าทำงานในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลาสองปี หากระยะเวลาการศึกษานานอย่างน้อยสองปี (92 สัปดาห์) ผู้ที่มีสิทธิ์ในการได้รับวีซ่าทำงานนี้ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ระยะเวลาเรียนสองหรือสามปี

## คำรับรองจากนักศึกษา

ผมเลือก JMC Academy เพราะว่าผมต้องการเข้าสู่วงการธุรกิจด้านดนตรี ผมรักการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองเมลเบิร์น เพราะเมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะและผู้คนในออสเตรเลียเข้าใจเสียงเพลงจริงๆ ส่วนเพื่อนร่วมชั้นเรียนของผมก็เป็นมิตรมากๆและผมก็สนุกไปกับพวกเขา

JMC Academy ช่วยทำให้ผมเข้าใจธุรกิจการบันทึกเสียงและสิ่งอื่นๆที่ผมต้องการเริ่มสายอาชีพด้านนี้ และทำให้ผมพร้อมรับมือกับโลกแห่งความเป็นจริง ตอนนั้นผมดูเพลงดนตรี3วง ร่วมผลิตเพลงและค้นหาคนที่มีความสามารถทั่วประเทศไทย ผมยังมีโครงการอื่นๆอีก เช่น จัดงานนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเทศกาลต่างๆ ต่อรองราคาและทำงานร่วมกับศิลปิน

ระหว่างช่วงเวลาที่ผมเรียนอยู่นั้น ผมได้ทำงานช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ JSS Productions กรุงเทพฯ พวกเขาให้บริการเช่าระบบเสียงคุณภาพชั้นนำเมื่อผมสำเร็จการศึกษา ผู้บริหารได้ให้โอกาสผมร่วมงานกับบริษัทอัดเสียงและผมได้เข้าร่วมในตำแหน่ง A&R Manager เขาว่าผมเรียนด้านธุรกิจดนตรีและยินดีต้อนรับผมสู่วงการ พวกเขาเห็นคุณค่าทักษะที่ผมมี เพราะภาษาอังกฤษของผมค่อนข้างดีกว่าหลายๆคนและผมได้เข้าใจวงการดนตรีทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

ถ้าคุณต้องการอาชีพในวงการความคิดสร้างสรรค์ คุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่ดีในการเข้าใจธุรกิจสายนี้ และเริ่มสร้างทักษะ ประสบการณ์ฝึกฝนจริงขึ้นมา ออกสู่โลกภายนอกและคว้าโอกาสที่คุณทำได้ JMC นั้นดีเยี่ยม เพราะช่วยคุณเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่คุณจะเจอในสายอาชีพนี้

เออย พงษ์โสภณ ประเทศไทย (ศิษย์เก่า JMC Academy ศิลปินและผู้จัดการดนตรี Odyssey Records)

ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน

หมายเลข CRICOS: 01259J

## ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้:

- ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ: คะแนนสอบ IELTS รวมขั้นต่ำ 6.0 หรือเทียบเท่า (หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา)
- การสัมภาษณ์
- ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีเมื่อเริ่มต้นการศึกษา ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายในออสเตรเลีย ในบางกรณี JMC Academy อาจสามารถช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมตามความเหมาะสม
- ผู้สมัครในหลักสูตรดนตรีร่วมสมัยและแต่งเพลงต้องผ่านการทดสอบความสามารถ (Audition) สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่นอกประเทศออสเตรเลียหรืออยู่ในรัฐอื่นๆ ทางสถาบันสามารถขอรับการสมัครผ่านวีดีโอออนไลน์หรือลิงก์ออนไลน์ต่างๆ
- ผู้สมัครในหลักสูตรด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบสามมิติ การออกแบบเกม และออกแบบสื่อดิจิทัลนั้นจะต้องส่งแฟ้มผลงานตัวอย่างหรือแบบวาดรูป มาด้วย



อนาคตที่สร้างสรรค์ของคุณเริ่มต้นวันนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ [jmcacademy.edu.au](http://jmcacademy.edu.au) หรือโทรศัพท์มาที่

หมายเลข +61 3 9624 2929

facebook.com/jmcacademy

international@jmc.edu.au